

3 และ 7 เมษายน 2567 ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ



มีการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน คือ

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มอบให้งานบริการวิชาการ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งป่าแท้พญาภูปริสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งสมุนไพร 100% ตราพญาภูปริ และกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งป่าทั่วนาสวรรค์ตราพญาภูปริ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยให้มีการส่งเสริมให้มีการจัดการแบบองค์รวมในระดับตำบลเพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ประจำตำบลต่อไป

ซึ่งงานบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2567 มีผู้เข้าร่วมจาก กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งสมุนไพร 100% ตราพญาภูปริ และกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งป่าทั่วนาสวรรค์ตราพญาภูปริ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มและพิจารณาการบริหารจัดการกลุ่ม และการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดยได้มีการดำเนินการดังนี้

1. รวมกลุ่มใหม่ ชื่อกลุ่มแปรรูปน้ำผึ้งป่าแท้พญาภูปริ ซึ่งมีสมาชิกจาก 2 กลุ่มและสมาชิกใหม่ที่สนใจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบอาชีพขายน้ำผึ้งในตลาดวัดไพรพัฒนา เพื่อดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่รับจากทั้งสอง

2. ตกลงร่วมกันใช้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ พญาภูปริ (Honey น้ำผึ้งป่าแท้ 100%) และทำน้ำผึ้ง 2 ขนาดคือ 1) ขนาดบรรจุ 250 ml ทำเป็นประเป๋าของที่ระลึก และ 2) ทำแบบหลอด 1 เสริฟ สำหรับใช้ทานต่อ 1 แก้ว สำหรับขายเป็นของฝาก เพื่อส่งเสริมเป็นของฝากประจำตำบล

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชนพื้นที่บริการวิชาการ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงป่าตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงป่า จำนวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งสมุนไพร 100% ตราพญาภูปริ บ้านโอบังโก้ว และกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งป่าทั่วนาสวรรค์ บ้านนาสวรรค์

ประเด็นการมีส่วนร่วม ได้ร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งป่าร่วมกัน 2 ประเด็น คือ

- 1) การบริหารจัดการกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงป่า
- 2) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผลกรที่มีส่วนร่วม ได้แนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

พื้นที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งสมุนไพร 100% ตราพญาภูปริ บ้านโอบังโก้ว และกลุ่ม ผู้เลี้ยงผึ้งป่าทั่วนาสวรรค์ บ้านนาสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีความถนัดและทำงานในสวนในไร่ ชอบเลี้ยงและหาน้ำผึ้ง ไม่ถนัดในการแปรรูป แม้ได้รับการอบรมจากหน่วยงานราชการหลายครั้ง แต่ด้วยบริบทการทำงานและความถนัด ทำให้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ยังน้อยจากการร่วมวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระยะยาว จึงได้รวมสมาชิกจาก 2 กลุ่มและรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบอาชีพขายน้ำผึ้งในตลาดมาเป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่รับน้ำผึ้งจากทั้งสองกลุ่มไปแปรรูปและจำหน่าย และสร้างแบรนด์กลางที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่ของที่ระลึกประจำตำบลไพรพัฒนา

